

## ความเห็นเจ็บบๆ แต่จริงใจ

นำเสนอเมื่อ : 5 พ.ค. 2552

การถูกร่วม - การค้าประกัน (ความเห็นเจ็บบๆ แต่จริงใจ)

เขียนโดย Greeny

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2009 เวลา 12:00



ภู-คำ-โง่...โง่ซ้ำซาก

2008-01-30 14:27:43

\*\*\*\*\*

(ถาม)

## การกู้ร่วม เหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร กับ การค้ำประกัน

การกู้ร่วม เหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร กับ การค้ำประกัน

มีรายละเอียดอะไรบ้าง ที่ต่างกัน

แต่ถ้าเหมือนกัน ทำไม เรียกต่างกัน

ขอบคุณครับ

(คำถามที่ 022128)

\*\*\*\*\*

(ตอบ)

**การกู้ร่วม** ก็คือการเอาตัวเข้าเป็นลูกหนี้โดยตรง หรือเป็นคนกู้โดยตรง บางคนกู้ร่วมกันได้เงินแล้วก็มาแบ่งกัน ตามส่วนที่ตั้งใจจะกู้ แต่ก็ยังโง่อยู่ดี เพราะแทนที่จะต้องรับผิดชอบส่วนที่ตัวเองได้มา เมื่อไปเป็นคนกู้ร่วมกับคนอื่น จึงต้องรับผิดชอบถึงเงินที่คนอื่นได้ไปด้วย แต่บางคนก็โง่กว่านั้น คือเอาตัวเองไปกู้ร่วมกับคนอื่นเพื่อช่วยเหลือเขาโดยตัวเองไม่ได้เงิน แต่ก็มีฐานะเป็นลูกหนี้โดยตรงทั้งจำนวนที่เขากู้มา

ส่วน **การค้ำประกัน** นั้นเป็นการโง่ถึงที่สุด คือ "ไม่ได้ไม่ทำอะไรกับเขา แต่ต้องไปคอยรับผิดชอบในหนี้ที่คนอื่นเขาไปก่อไว้หรือไปเป็นหนี้ไว้ เมื่อใดที่ลูกหนี้เขาไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็มาเอาจากผู้ค้ำประกันได้ ความโง่ดังกล่าวอาจจะเกิดจากความจำเป็น เช่น ไปค้ำประกันให้พ่อแม่ หรือพี่น้อง หรือสามีหรือภรรยา ในกรณีเช่นนี้อาจไม่ใช่ความโง่ แต่เป็นความเคราะห์ร้ายเสียมากกว่า

**แต่ที่โง่สุด ๆ คือ**

**ไปค้ำประกันเพราะความใจอ่อน** หรือเพราะกลัวคนเห็นว่าไม่แน่จริง

หรือเพราะความเกรงใจ หรือเพราะเห็นว่าเป็นเรื่อง "นิดหน่อย"

(ในเวลาที่คุณมาขอให้ลงชื่อค้ำประกันนั้น มักจะพูดด้วยสำนวนเดียวกัน คือ ช่วยลงชื่อให้ "หน่อย")

เมื่อค้ำประกันเขาไปแล้วจึง "ไม่มีปัญหาต่อกันนัก" เพราะเป็นเรื่อง

"หน่อย" เดียวในสายตาของคนที่มาให้เขินต์ และคนเขินต์ก็คงเห็นว่าเป็นเรื่อง "หน่อย" เดียว

จึงเขินต์ให้ไป รวมความว่า "ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรที่จะต้องไปจดจำ

แต่ผลสุดท้ายมักจะ "เจ็บแสบ" ที่สุด ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะจดจำไว้ตลอดชีวิต แต่บางคน ก็ไม่ได้จดจำ

ใครมาให้เขินต์ก็เขินต์อีก คนประเภทนี้เรียกว่า **"โง่ซ้ำซาก"**

มีชัย ฤชุพันธุ์ 12 มิถุนายน 2550

ขออนุญาตนำมาให้อ่านกันครับ

(จากเวบไซต์ [MeechaiThailand.com](http://MeechaiThailand.com))

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2009 เวลา 15:51